



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปลอดภัยจากสินบนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 จึงให้ประกาศแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

1. บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การรับสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้องไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือพวกพ้อง หรือประโยชน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

3. บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็น เป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

กรณีจำเป็นต้องรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนที่จะรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนังและประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้นั้นต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท

การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดในกรณีจำเป็นนั้น อาจเสี่ยงต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ และต้องระมัดระวังการตีมูลค่าของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดให้ต่ำกว่าความเป็นจริงด้วย

4. กรณีจำเป็นต้องรับสิ่งของหรือของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดตาม 3. โดยสิ่งของหรือของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้แล้วนั้นต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสมีราคา หรือมีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งได้รับมาแล้วโดยความจำเป็นต้องรับไว้ ผู้นั้นจะต้องรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นต่อคณบดีและเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในทันทีที่สามารถทำได้ เพื่อให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะรับสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้หรือไม่

เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มีคำวินิจฉัยว่าบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่สมควรรับสิ่งของหรือของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้ ให้ผู้นั้นคืนสิ่งของ หรือของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้ในทันทีที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้แก่ผู้ให้ได้ ให้ส่งมอบสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนั้นให้เป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทั้งนี้ เมื่อบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนั้นเลย

5. บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการรับสินบนโดยบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ให้บุคลากรผู้พบเห็นการกระทำแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

6. บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ารับสินบนจะต้องถูกดำเนินการทางวินัย

7. คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และตรวจติดตามประสิทธิผลและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ และพิจารณาถึงความเหมาะสม และประสิทธิผลอยู่เสมอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจรรย์เนียร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม